



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ลงวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัคร สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว สำหรับหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล จะยึดหลักสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ จะต้องได้รับคะแนน ภาคปฏิบัติ (ภาค ก) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) สอบสัมภาษณ์ แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายปรีชา บุญช่วย	
๐๐๒	นายศรเพชร เกตุแก้ว	

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมถึงเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการสรรหาฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ข้างต้นนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาฯ หรือตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการสรรหาฯ หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสรรหาฯ หรือถอนรายชื่อผู้สมัครรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้สมัครรายนั้น

โดยให้ผู้ที่มิรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (ภาค ก) ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี และเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยผู้ที่มิสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบภาคปฏิบัติ (ภาค ก) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หากไม่เข้าสอบประเมินจะถือว่าท่านสละสิทธิ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ อบต.สมอพลี <http://www.samorphlue.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายชัชวาลย์ แสงทรัพย์อากาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

